

เนื้อหาบทความ

โลกในยุคนี้ทรมานนี้ ความเจริญอันเกิดจากเทคโนโลยีเป็นผู้สร้าง
ให้เกิดขึ้นเพื่อความสงบสุขอันเกิดเพียงแต่ชั่วคราวคือความสุขของมนุษย์
อันไม่แท้ ความเจริญทางอันใดก็ตาม จะเห็นได้ว่ากลไกที่ทันสมัยต่างๆ
มีหลากหลายสิ่งที่มีมนุษย์สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อ
อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การเกษตร
การคมนาคมสื่อสาร ภาครัฐกิจ ฯลฯ ล้วนตาม เป็นต้น

ดังนั้นในทางจิตใจที่สื่อต่างๆ ในยุคนี้ทรมานนี้จำเป็นต้อง
รู้เท่าทันทุกแง่มุมของดาบวิโมกข์สื่อ โดยเฉพาะกลุ่มของ
เน็ตและโซเชียล ซึ่งเป็นภัยที่ ก่อสร้างมาสอง อนาคตที่ดูน่า
ทำให้หลงเพลินใน ทารกวิโมกข์สื่อนี้ๆ โดยขาดสติการพิจารณา
โดยแบบตาชั่ง ตัดขมมีอยู่ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมาใน
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน เช่น ปัญหาเด็กติดสื่อสังคม
การติวข้อสอบในวัยเรียน ปัญหาวัยรุ่นนอกคอกทะเลาะวิวาท
เอ็กซีตเมนต์ เป็นต้น เป็นต้น

มีฐานะเหล่านี้เป็นปัญหาของสังคมไทยที่มีมานาน และ
ซึ่งมีอยู่ในสังคมนี้จึงจำเป็นต้องช่วยกันแก้ไขมีฐานะของ
สังคมเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญขึ้นไปที่ก้าวหน้า
แก่ประเทศอื่นๆ

การที่จะแก้ ปัญหาได้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องได้ระดับ
ความอุดมมีคุณภาพของภาคธุรกิจขึ้นมือเข้ามาช่วย และมี
บทบาทหน้าที่ ร่วมกันพระธรรมซึ่งทำหน้าที่อบรมเผยแผ่
พระพุทธรูปศาสนา สำหรับวิธีต่างๆ เช่น วิชาสายคุณธรรม

โครงการสอนดีสังคมในโรงเรียน พระพุทธเจ้า สาธุชนอาสาสมัคร
และภาคต่อบริการดีความของเด็กเยาวชนตลอดจนผู้ดูแล, เพื่อให้เด็ก
กิจกรรมเหล่านี้มีคุณค่า เป็นสาระ แฝงแฝง พระพุทธเจ้า สอนให้ปฏิบัติ การ
หรือเชื่อกฎพระธรรมไว้สืบบทบาทดี ให้เด็กเล็งเฝ้ารับเปลี่ยนแปลง การทำงาน
อย่าง เป็นระบบและจริงจัง

จากคำขอมาที่ศาลสรุปว่า ขณะงานหรือสภามันต่าง ๆ ที่จะ
เชื่อมโยงกันแล้วในลูกโซ่คือ สภามันซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ และพระเมฆาภรณ์
และเรื่อกลับ ๆ ว่า "นกด" นั้นเอง

มีงาน เมฆาภรณ์ พระเมฆาภรณ์ ที่ตั้งเป็นละอายรักชาติของตนเอง
ศาสนา เมฆาภรณ์ แล้วกรรมดีที่สอน วิจัย พระพุทธเจ้าที่พุทธศาสนาที่
ชาวพุทธที่ปฏิบัติตนตามและอัครโอร

พระเมฆาภรณ์ เมฆาภรณ์ พระราชาผู้เป็นมิ่งขวัญชาวไทย เป็น
มิ่งขวัญคนไทย การงานในชีวิต โดยความพอใจกับงาน ความพอใจเพียง ๑๐๐

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการเสนอบทความในครั้งนี้

๑. ประชาชนได้รู้บริกรรมและเข้าใจสามัคคีกันไม่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
๒. ประชาชนมีความดำเนินชีวิตภายใต้ศรัทธาของเพียง น้อย ทางด้านกลาง
๓. ประชาชนรู้จักวิธีปฏิบัติตนตามวิถีชาวพุทธ
๔. เด็กเยาวชนประชาชนมีความเข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติ
๕. เด็กเยาวชนประชาชนมีความกตัญญูต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระเมฆาภรณ์

การรับรองบทความ

ลงชื่อ

(พระเมฆาภรณ์ อภิวิโร)

ผู้รับทุนการศึกษา